

Số: **6581**/TTr-BKHĐT

Hà Nội, ngày **28** tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021

Kính gửi: Thường trực Chính phủ

Theo chương trình cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 29/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) tháng 9 và 9 tháng năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2021

1. Bối cảnh

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh, lây lan nhanh trên diện rộng từ đầu tháng 5/2021, tiếp tục ảnh hưởng nặng nề, sâu rộng đến mọi mặt kinh tế-xã hội nước ta. Bám sát tình hình thực tiễn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Đến nay, tình hình đã chuyển biến tích cực, số ca lây nhiễm trong cộng đồng giảm, đặc biệt số người tử vong giảm mạnh, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát ở phần lớn các địa phương, tiến độ tiêm vắc-xin được đẩy nhanh. Quan điểm phòng, chống dịch được điều chỉnh theo hướng, đó là “*thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh*”. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trọng điểm khu vực phía Nam bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa lại nền kinh tế theo lộ trình nhưng vẫn bảo đảm an toàn dịch bệnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân từng bước được ổn định trở lại, đây là quyết sách và là nền tảng quan trọng để phục hồi nền kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm nhìn chung đã đạt được một số kết quả tích cực.

2. Các kết quả đạt được

(1) Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn được bảo đảm; tính chung 9 tháng, nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương, 1,42% dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Trong tháng 9, giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm ổn định; tính chung 9 tháng đầu năm, CPI chỉ tăng 1,82% so với cùng kỳ, thấp nhất từ năm 2016 đến nay.

- Thị trường tiền tệ ổn định, tín dụng trong 9 tháng đầu năm tăng 7,39%, tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Thu ngân sách 9 tháng đạt 80,2% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ, kịp thời đáp ứng nhu cầu

kinh phí cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân trong khi vẫn thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

- Sau thời gian dài tạm dừng do phải giãn cách xã hội, nhiều dự án đầu tư công tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội được triển khai đồng loạt trở lại, là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2021.

- Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 9 tháng tăng 22,3% so với cùng kỳ, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài vào khả năng phục hồi của nền kinh tế trong tương lai gần.

(2) *Tính chung 9 tháng, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì trong bối cảnh chịu tác động mạnh từ dịch bệnh.* Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, năng suất, sản lượng tăng khá, không để bùng phát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. An ninh lương thực, thực phẩm được bảo đảm đầy đủ, kịp thời để hỗ trợ người dân, nhất là tại các khu vực cách ly, địa bàn thực hiện giãn cách xã hội kéo dài; chuẩn bị sẵn sàng nguồn dự trữ để cứu trợ thiên tai.

- Ngành du lịch khởi động quá trình phục hồi, trong tháng 9 đã triển khai kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế tới Phú Quốc, tour du lịch tại vùng xanh, một số tuyến bay quốc tế được nối lại. Hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh được đẩy mạnh.

- Về phát triển doanh nghiệp, trong 9 tháng cả nước ghi nhận 117,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và trở lại hoạt động. Việc nghiên cứu xây dựng và thực hiện lộ trình mở cửa trở lại tạo tín hiệu tốt cho cộng đồng doanh nghiệp, trên 70% doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về tình hình kinh doanh những tháng cuối năm.

(3) *Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được kịp thời ban hành, được cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đánh giá cao, giúp duy trì sản xuất, chống đứt gãy các chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, tạo nhiều việc làm cho người lao động.*

(4) *Cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm, đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn; triển khai nhiều giải pháp xử lý ách tắc trong lưu thông hàng hóa, vận tải cảng biển. Cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp lại bộ máy cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và cung ứng dịch vụ công được đẩy mạnh.*

(5) *Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm.* Triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống nhân dân, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách. Đã hỗ trợ khoảng 11,4 nghìn tỷ đồng cho 17,6 triệu lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; đã ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ nguồn kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí khoảng 30 nghìn tỷ đồng; đã hỗ trợ trên 130 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân gặp khó khăn. Công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão, lũ được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, tiêm vắc-xin phòng Covid-19, điều trị bệnh nhân được điều chỉnh đúng đắn, kịp thời, việc triển khai mạnh mẽ và đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phòng, chống dịch “*từ sớm, từ xa, từ cơ sở*”; tích cực tìm kiếm, kêu gọi tài trợ, mua, nghiên cứu sản xuất và tiêm vắc-xin, thuốc điều trị. Đến ngày 26/9/2021 đã cam kết, viện trợ, thỏa thuận, ký hợp đồng cung ứng trên 193 triệu liều, tiêm được trên 39,3 triệu liều/khoảng 42 triệu liều đã phân bổ đến các cơ quan, địa phương, đạt tỷ lệ sử dụng khoảng 92%; nâng tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin trên 41,1%. Cả nước có ngày tiêm hơn 1 triệu liều.

Ngành giáo dục đã tổ chức thành công khai giảng năm học mới, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; tăng cường dạy và học trực tuyến, đồng thời phát động Chương trình “*Sóng và máy tính cho em*” nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên. Đã thực hiện các hoạt động chào mừng ngày Quốc khách 2-9 thành công với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

(5) *An toàn, an ninh, an dân, quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh.* Nước ta đã tham gia nhiều sự kiện, hoạt động ngoại giao song phương và đa phương, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. “*Ngoại giao vắc-xin*” được tăng cường. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đưa tin giả, tin sai sự thật, không tuân thủ quy định phòng, chống dịch; các hiện tượng tiêu cực, những nhiễu.

3. Một số khó khăn, hạn chế

Dịch bệnh phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của kinh tế- xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, hành khách bị đình trệ, chi phí tăng cao, sức mua trong nước giảm sút, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đời sống người dân, người lao động, nhất là tại khu vực thành thị chịu tác động nặng nề. Cụ thể:

(1) *Tăng trưởng quý III giảm đáng kể ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế.* GDP quý III/2021 ước giảm 6,17% so với cùng kỳ, mức giảm sâu nhất kể từ năm 1990 đến nay. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 1,04% so với cùng kỳ. Các khó khăn trong sản xuất, thu hoạch, lưu thông, kết nối thị trường, chi phí đầu vào tăng cao, thiếu nhân công nguy cơ ảnh hưởng đến việc tái vụ, tái đàn, nhất là trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, có thể dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu và nguồn cung phục vụ dịp Tết sắp tới.

Khu vực công nghiệp- xây dựng quý III/2021 giảm 5,02% so với cùng kỳ, mức giảm sâu nhất từ trước đến nay; sản xuất công nghiệp tại các địa phương khu vực phía Nam giảm mạnh do thực hiện giãn cách xã hội kéo dài và chi phí phòng, chống dịch để duy trì sản xuất tăng cao. Trong khi đó, tốc độ phục hồi của các trung tâm sản xuất công nghiệp phía Bắc còn chậm. Trên 50% doanh nghiệp có số đơn đặt hàng (cả trong nước và xuất khẩu) giảm, ảnh hưởng đến tính ổn định trong chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, nhất

là trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ của các đối tác thương mại lớn như Mỹ, EU... tăng cao.

Khu vực dịch vụ quý III/2021 giảm 9,28% so với cùng kỳ. Hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống tiếp tục là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hồi phục trong tháng 9/2021 do nới lỏng giãn cách xã hội tại các địa phương, nhưng tính chung cả 09 tháng giảm 7,1% so với cùng kỳ. Nhiều chợ đầu mối, chợ truyền thống tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng nặng nề đến các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hộ gia đình, gia tăng khó khăn trong lưu thông, phân phối tiêu thụ hàng nông sản trong nước.

(2) *Ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn tiềm ẩn rủi ro, thách thức.* Lạm phát đang ở mức thấp, tuy nhiên chỉ số giá các mặt hàng nguyên - nhiên - vật liệu cho sản xuất quý III/2021 tiếp tục tăng cao. Cân đối ngân sách được giữ vững, nhưng thu nội địa có xu hướng giảm nhanh, riêng tháng 9 giảm 26,5% so với cùng kỳ, làm tăng áp lực cân đối để triển khai các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Tính chung 9 tháng cả nước nhập siêu 2,13 tỷ USD. Rủi ro tín dụng, nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn tăng cao trong những tháng cuối năm.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, tính chung 9 tháng đạt 47,38% kế hoạch, trong đó vốn nước ngoài chỉ đạt 12,69%, có 46 bộ, cơ quan trung ương và 52 địa phương giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã được giao. Ngoài những nguyên nhân cố hữu tồn tại trước đây, thì nguyên nhân chủ yếu mới phát sinh là do một số quy định mới ban hành còn gây cản trở, thi công bị gián đoạn, công nhân nghỉ việc để phòng dịch, chi phí đầu vào tăng cao. Vốn FDI thực hiện tháng 9 tiếp tục giảm mạnh; tính chung 9 tháng giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước do một số nhà máy ngừng hoạt động hoặc giảm công suất. Khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa, nhập cảnh của chuyên gia... chậm được giải quyết.

(3) *Tình hình hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.* Trong tháng 9, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chỉ đạt khoảng 3,9 nghìn doanh nghiệp, thấp nhất từ năm 2010 đến nay; doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 27,4% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 13,6% so với cùng kỳ, vốn đăng ký giảm 16,3%; doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể, phá sản tăng 15,3%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn để khôi phục sản xuất, kết nối lại chuỗi cung ứng, mất bạn hàng, mất hợp đồng và tuyển dụng lại lao động. Điều này có thể ảnh hưởng tới động lực phục hồi tăng trưởng của quý IV/2021 và năm 2022 nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

(4) *Việc làm, sinh kế, đời sống người dân, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là tại khu vực thành thị.* Trong Quý III/2021, tỷ lệ thất nghiệp là 3,72%, thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 4,39%, cao nhất từ quý I/2020 đến nay. Thu nhập bình quân lao động trong quý giảm 13% so với quý trước. Việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân vẫn gặp nhiều khó khăn do số người được hỗ trợ lớn, trong khi công tác triển khai có nơi, có lúc còn lúng túng, bất

cập. Việc hỗ trợ, tổ chức cho lao động quay trở lại khu vực thành thị, khu công nghiệp để sản xuất ngay khi kết thúc giãn cách xã hội là thách thức rất lớn trong thời gian tới.

4. Nguyên nhân

Nguyên nhân của kết quả đạt được là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, đồng hành của Quốc hội, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất với phân công, phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện; kế thừa những kết quả và kinh nghiệm đạt được; tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức của nhân dân cả nước, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, nước ta vẫn đối mặt với khó khăn, thách thức lớn, chủ yếu do các nguyên nhân sau đây:

- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp, kéo dài trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề đến các chuỗi sản xuất, tiêu dùng trên cả nước.

- Kinh tế thế giới trong xu hướng phục hồi nhưng chưa đồng đều, thiếu ổn định; tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức; chuỗi cung ứng quốc tế bị đứt gãy; giá cả nguyên, nhiên vật liệu, cước phí vận tải tăng cao; vốn FDI toàn cầu giảm mạnh.

- Một số cơ quan trung ương, địa phương, cá nhân còn lơ là, chủ quan, né tránh, sợ trách nhiệm; năng lực của một bộ phận cán bộ quản lý các cấp còn hạn chế; việc thực hiện các biện pháp, hướng dẫn của trung ương về phòng, chống dịch, lưu thông hàng hóa, tổ chức an toàn sản xuất chưa nghiêm, thiếu linh hoạt; công tác phối hợp chưa hiệu quả, còn vướng mắc về thể chế chưa được tháo gỡ.

5. Bài học kinh nghiệm

- Càng khó khăn càng phải bình tĩnh, sáng suốt, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, lo sợ, bi quan, mất bản lĩnh. Luôn nắm tình hình để phân tích, dự báo, xây dựng các kịch bản phù hợp, sẵn sàng, chủ động ứng phó với tinh thần "*phòng dịch thường xuyên, sẵn sàng tình huống xấu nhất*"; thống nhất, quyết liệt, xuyên suốt trong chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện từ Trung ương đến cơ sở. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế; bảo đảm mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh.

- Bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường phân công, phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát; chú trọng nâng cao năng lực cán bộ các cấp; thúc đẩy cải cách, đổi mới tư duy phát triển, nâng cao tính chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong thực thi chính sách; thường xuyên tổng kết, đánh giá để kịp thời điều chỉnh, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Chủ động thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, công tác phòng, chống dịch, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội

- Đầu tư thỏa đáng để nâng cao năng lực và tăng cường công tác y tế dự phòng, nhất là ở cấp cơ sở. Xây dựng và thực hiện thiết thực, hiệu quả kế hoạch trang bị kiến thức, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống, tự bảo vệ mình của người dân trước thiên tai, dịch bệnh.

- Nâng cao năng lực quản trị xã hội, quản lý nhà nước và xử lý tình huống của cán bộ các cấp, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Khơi dậy, phát huy và dựa vào sức mạnh của người dân, hệ thống chính trị cơ sở trong tổ chức thực hiện.

Nhìn chung, tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng cơ bản ổn định, đạt được một số kết quả tích cực; dịch bệnh dần được kiểm soát, từ cuối tháng 9 các địa phương bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa lại nền kinh tế theo lộ trình thích ứng với trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, tình hình kinh tế- xã hội trong quý III tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh kéo dài. GDP quý III giảm 6,17% so với cùng kỳ, tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực đều sụt giảm đáng kể, tiềm ẩn một số rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn trong cả ngắn và dài hạn; tình hình doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao, sức cạnh tranh giảm. Áp lực khôi phục sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm là rất lớn. Phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 vẫn là yếu tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm; nhiệm vụ những tháng cuối năm là hết sức nặng nề, yêu cầu các cấp, các ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm, thống nhất quan điểm “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” để thực hiện vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Bối cảnh, dự báo tình hình quốc tế và trong nước

Kinh tế toàn cầu vẫn trong xu hướng phục hồi nhưng chưa bền vững và chậm lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức về ổn định tài chính, lạm phát, thiếu hụt nguồn cung, thiên tai và biến đổi khí hậu. Hầu hết các nước chấp nhận thích ứng lâu dài với dịch bệnh, từng bước thận trọng, chắc chắn mở cửa lại nền kinh tế. Hợp tác quốc tế về vắc-xin được tăng cường, nhưng nguy cơ thiếu hụt vắc-xin toàn cầu còn hiện hữu. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu điện sản xuất tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên vật liệu cho sản xuất trong nước, nhất là trong những tháng cao điểm thực hiện đơn hàng cuối năm.

Trong nước, dịch bệnh dần được kiểm soát, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dần ổn định và phát triển trở lại theo lộ trình mở cửa nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Du lịch nội địa và một số ngành dịch vụ phục hồi. Sản xuất phục hồi có thể làm gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tuyển dụng lao động, làm tăng thêm áp lực nhập siêu và tổ chức cho người lao động quay trở lại khu vực thành thị, trung tâm sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm.

2. Mục tiêu

(1) Phân đầu quyết liệt để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 đã đề ra. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng theo 02 kịch bản sau:

Kịch bản 1: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3,0% (thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 3,5 điểm phần trăm), quý IV cần đạt mức tăng trưởng là 7,06%.

Kịch bản 2: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3,5% (thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 3,0 điểm phần trăm), quý IV cần đạt mức tăng trưởng là 8,84%.

(2) Phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, bảo đảm nguồn vắc-xin, thuốc điều trị và nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là ở cơ sở; phân đầu hoàn thành tiêm chủng đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể. Nhanh chóng nới lỏng giãn cách, sớm mở cửa nền kinh tế an toàn, có lộ trình, có kiểm soát ngay đầu tháng 10/2021. Việc đạt mục tiêu tăng trưởng Quý IV và cả năm là bao nhiêu đều phụ thuộc rất nhiều vào hai yếu tố này.

(3) Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu, hướng đến cán cân thương mại hài hòa, bền vững.

(4) Các cấp, các ngành đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhất là vốn ODA, vừa tạo động lực, đóng góp cho tăng trưởng, vừa giúp tăng thu ngoại tệ cho nền kinh tế.

(5) Giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng; gìn giữ môi trường hòa bình, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh, bền vững.

3. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong những tháng cuối năm

Các cấp, các ngành cần quán triệt, thực hiện nghiêm, nhất quán chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai các giải pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19”; xác định lộ trình mở cửa nền kinh tế trong trạng thái “bình thường mới” phù hợp với tiến độ tiêm vắc-xin. Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống nhân dân và phục hồi nền kinh tế, không lơ nhịp với các đối tác lớn của Việt Nam; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sớm ổn định lại sản xuất, đời sống; tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây phải là nhiệm vụ chính trị hàng đầu hiện nay của cấp ủy và chính quyền các cấp.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm đã nêu tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 của Chính phủ. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung, ưu tiên toàn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, nỗ lực cao nhất để kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn, không để dịch tái phát, lan rộng, nhất là các địa bàn đặc biệt quan trọng, các khu đô thị lớn, khu công nghiệp

- Khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch để thích ứng an toàn với dịch bệnh; chủ động dự báo, hoàn thiện các kịch bản, phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới; tận dụng thời điểm, khí thế tấn công hiện nay để cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện hiệu quả các biện pháp chống dịch với phương châm nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch. Xây dựng lộ trình nói lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế. Tùy thuộc vào độ phủ vắc-xin, diễn biến dịch bệnh ở từng địa phương, tại các doanh nghiệp để có giải pháp phù hợp theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19”.

- Đẩy mạnh tiếp cận đàm phán, mua vắc-xin và thuốc điều trị Covid-19; hỗ trợ, thúc đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin, thuốc điều trị trong nước; triển khai nhanh nhất và nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1, sớm tiêm mũi 2, nghiên cứu phương án tiêm mũi tăng cường và tiêm cho trẻ em.

- Kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu về phòng chống, vận hành 1 hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, lực lượng chức năng.

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sớm ổn định sản xuất và phục hồi trong những tháng cuối năm

- Thực hiện nhanh, hiệu quả, kịp thời Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP; tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp.

- Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị quyết 105/NQ-CP; nhanh chóng nắm bắt, kịp thời ban hành giải pháp có trọng tâm, trọng điểm xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

- Tuần đầu tháng 10/2021, hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm quyền Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế¹.

- Các Bộ, ngành, địa phương phải thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả Tổ công tác của cơ quan mình, tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vướng mắc, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa và các cân đối lớn của nền kinh tế

- Sử dụng linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các công cụ tiền tệ, tài khóa để giữ vững ổn định vĩ mô, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong đó hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp cơ cấu lại nợ vay và phân đấu giảm lãi suất cho vay². Thực hiện quyết liệt quy định về tiết kiệm, cắt giảm chi thường xuyên; chủ động

¹ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

² Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

phương án huy động nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, nền kinh tế, khắc phục hậu quả, cứu trợ thiên tai, bão lũ³.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phân cấp trong quản lý thị trường, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá nguyên vật liệu trái quy định⁴; sử dụng linh hoạt, hiệu quả công cụ Quỹ Bình ổn và điều hành giá xăng dầu hợp lý.

- Phát huy tối đa cơ hội thị trường từ các FTA đã ký kết, nhất là các thị trường lớn, đang phục hồi tốt là Mỹ và EU, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất, thị trường trong nước.

4. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước

- Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 105/NQ-CP nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; kịp thời có phương án bảo đảm an toàn và tiến độ thi công công trình trong mùa thiên tai, mưa lũ cuối năm.

- Thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn⁵. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

5. Chăm lo sức khỏe, đời sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục

- Bảo đảm lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu, dịch vụ y tế, an sinh xã hội cho người dân; chuẩn bị sẵn sàng phương án và tổ chức thực hiện hiệu quả việc khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và cứu trợ người dân⁶.

- Tiếp tục triển khai tốt Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên⁷; hỗ trợ cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện chính sách miễn, giảm học phí.

6. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

- Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng, chống, cứu trợ, cứu nạn, khắc phục thiên tai trong điều kiện dịch bệnh; đẩy mạnh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi chính sách, đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc về chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ.

³ Bộ Tài chính chủ trì.

⁴ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan.

⁵ Bộ Tư pháp chủ trì.

⁶ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

⁷ Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

phương án huy động nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, nền kinh tế, khắc phục hậu quả, cứu trợ thiên tai, bão lũ³.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phân cấp trong quản lý thị trường, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá nguyên vật liệu trái quy định⁴; sử dụng linh hoạt, hiệu quả công cụ Quỹ Bình ổn và điều hành giá xăng dầu hợp lý.

- Phát huy tối đa cơ hội thị trường từ các FTA đã ký kết, nhất là các thị trường lớn, đang phục hồi tốt là Mỹ và EU, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất, thị trường trong nước.

4. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước

- Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 105/NQ-CP nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; kịp thời có phương án bảo đảm an toàn và tiến độ thi công công trình trong mùa thiên tai, mưa lũ cuối năm.

- Thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn⁵. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

5. Chăm lo sức khỏe, đời sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục

- Bảo đảm lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu, dịch vụ y tế, an sinh xã hội cho người dân; chuẩn bị sẵn sàng phương án và tổ chức thực hiện hiệu quả việc khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và cứu trợ người dân⁶.

- Tiếp tục triển khai tốt Chương trình “Sống và máy tính cho em” nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên⁷; hỗ trợ cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện chính sách miễn, giảm học phí.

6. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

- Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng, chống, cứu trợ, cứu nạn, khắc phục thiên tai trong điều kiện dịch bệnh; đẩy mạnh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi chính sách, đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc về chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ.

³ Bộ Tài chính chủ trì.

⁴ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan.

⁵ Bộ Tư pháp chủ trì.

⁶ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

⁷ Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

- Tiếp tục đẩy mạnh “ngoại giao vắc-xin”, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

- Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hiệu quả của vắc-xin; tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hoá con người Việt Nam.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ

1. Cho ý kiến về nội dung đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, nhận định bối cảnh, tình hình trong thời gian tới, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm.


2. Cho phép báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội chuyển kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2021 còn lại chưa giải ngân sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện và giải ngân.

Trên đây là Tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thường trực Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg và các PTTg;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ (bản điện tử);
- Lưu VT, Vụ TH (3b).

BỘ TRƯỞNG



(Handwritten signature)

Nguyễn Chí Dũng